

ใบความรู้ที่ ๒ นิทานเรื่องโลมาหาความรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๗ เรื่อง นิทานอ่านสนุก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง โลมาหาความรู้
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๒๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

นิทาน

โลมาหาความรู้

“วันนี้ฉันมีความสุขจริง ๆ น้ำเย็นสบาย ทะเลสงบ ไม่มีคลื่นลมแรง” ปลาตาวบอกกับเพื่อน ๆ ที่ว่ายน้ำตามกันมา

“ฉันก็มีความสุขเหมือนกัน วันนี้ได้กินปลาเล็กปลาน้อยอิมจนพุงกางเลย” ปลาตาวอีกตัวคุยอย่างมีความสุข

“ฉันชอบท้องทะเลกว้างใหญ่ไพศาล เป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้อยใหญ่หลายชนิด” ปลาสีส้มสวยงามตัวหนึ่งบอกแล้วว่ายน้ำผ่านไป

“ใต้ท้องทะเลมีแต่สิ่งสวยงาม” ปลาหมึกพุดขึ้นแล้วแหวกว่ายน้ำไปพักอยู่ใกล้กอปะการัง

“แต่ข้าเบื่อ ข้าแข่งกับชีวิตที่จำเจที่นี่” โลมาหนุ่มตะโกนแล้วว่ายน้ำดำลงมา

“เบื่อที่นี่ก็ว่ายน้ำไปที่อื่นสิ มีอะไรให้ดูอีกเยอะแยะ”

“ข้าอยากรู้ อยากรู้เห็นว่าบนผิวน้ำมีอะไรบ้าง”

“ถ้าเจ้าโผล่พ้นน้ำ เจ้าอาจได้รับอันตราย มนุษย์จะจับเจ้าไป” เต่าตัวหนึ่งบอกด้วยความเป็นห่วง

“ยังไง ๆ ข้าต้องรู้ให้ได้ว่าข้างบนนั้นมีอะไรบ้าง”

โลมาหนุ่มโผล่ขึ้นมาบนผิวน้ำ แล้วดำดิ่งว่ายน้ำไปข้างหน้า ว่ายน้ำไปเรื่อย ๆ จนพลัดหลงเข้าไปในแม่น้ำใจกลางเมืองใหญ่แห่งหนึ่ง

“เสียงอะไรนะ” โลมาหนุ่มนึกในใจ แล้วค่อย ๆ โผล่หน้าขึ้นเหนือผิวน้ำ แอบอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ

“โอ้โฮ ! ทำไมกว้างใหญ่อย่างนี้ น้ันรถไฟฟ้าแล่นอยู่ข้างบน”
เสียงเด็กสองคนคุยกัน

“วันนี้โชคดีจังได้ดูละครสัตว์ มีนกสีสวย ลูกแมว สุนัข ลิง สิงโต
ดูสิกำลังแสดงเลย” เสียงเด็กดังขึ้นอีก

โลมาค่อย ๆ โผล่หน้าให้สูงขึ้น มองขึ้นไปบนฝั่ง เห็นการแสดงละคร
สัตว์อย่างสนุกสนาน เด็ก ๆ หัวเราะกันอย่างมีความสุข

“น้ันการแสดงซีรคักรยานโลดโผน น่าตื่นเต้นมาก”

“การแสดงจบแล้ว มีการแจกรางวัล พัดลม ตู๋เย็น โทรทัศน์
โทรทัศน์ ตุ๊กตา เสื้อผ้า หมวก เยอะแยะไปหมด” เด็กสองคนคุยกันต่อ

๑๐ วันผ่านไป โลมาหนุ่มกลับมาใต้ท้องทะเล

“โธ่เอ๊ย ! อย่ามาโหม้เลย ไม่มีอะไรอย่างที่เจ้าเล่าว่าไปเห็นมา
อย่างแน่นอน ในโลกของฉันมีแต่น้ำทะเลใส ปะการัง ปลาเล็กปลาน้อย
ที่ฉันเห็นอยู่ทุกวัน ฉันไม่เชื่อหรอกว่าจะมีอะไรแปลกใหม่มากกว่านี้”
เจ้าเต่าตอบ

“นายนี้ไม่ยอมรับรู้อะไรใหม่ ๆ เลย ฉันว่าการแสวงหาความรู้
และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เป็นสิ่งจำเป็นนะ”

โลมาหนุ่มกล่าวอย่างมีความสุข

โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี